
 

 

-รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567 
วันศุกร์ที ่ 21  มิถุนายน  2567  เวลา 08.30 น. 

ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว (อาคารพอเพียง 1) 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่   ชื่อ  -  สกุล    ต าแหน่ง   
1.  นายวีระศักดิ์     นิ่มนวล   ประธานสภาเทศบาล 
2.  นายแทน   โหรา   รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นายสรรญา   ชัยเจริญ   นายกเทศมนตรี 
4.  นายสมพงษ์   หมื่นอาจยิ้ม  รองนายกเทศมนตรี 
5.  นางวงษ์จันทร์  ประสงค์   รองนายกเทศมนตรี 
6.  พันเอกภักดี   อ าพันพร  เลขานุการสภาเทศบาล 
7.  นางมลตา   ชัยเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาล 
8.  นายไพบูลย์   ดามะพร   สมาชิกสภาเทศบาล    
9.  นางดวงใจ   ทองดี   สมาชิกสภาเทศบาล  
10.  ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  
11.  นางดวงอ าพร  คามรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
12.  ร้อยตรีบุญเชาว ์  บุญชู   สมาชิกสภาเทศบาล 
13.  ร้อยตรีสุรชัย      เกษมโศธน์  สมาชิกสภาเทศบาล   
14.  ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล   
15.  นางสาวจุฑามาศ  ใบไม้   สมาชิกสภาเทศบาล   
16.  ร้อยตรีมนัส        แย้มมาลี  สมาชิกสภาเทศบาล 
17.  นางสาวกรัณย์ภัค  ตันธีระพลชัย  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัว   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสวนา   ลีนะกุล   ปลัดเทศบาล 
2. นางสมแสน   ปานรัตน์  รองปลัดเทศบาล 
3. นางสาวดวงแข           เทอดศักดิ์ศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายบรรเทิง   บัวหลวง   ผู้อ านวยการกองช่าง  
5. นางสาวฐิติวัลคุ ์  ภู่สุวรรณ ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
6. นายทัตสชัย   ค ามี   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
7. นางสาวจุฑามาศ  พุ่มพันธุ์วงศ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
8. นางเต็มเดือน   ไกรเทพ   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
9. นางนิภา   รู้ทัน     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
10. นางอมรรัตน์  ด าข า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
11. นางเพียงเนตร  สัมพดา   นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
12. นางสาวอัญชล ี  จิตตั้งสกุล  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
13. นางสาวอภิญญา  อยู่เจริญ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
14. นางสาวกรรณิการ์  ล าไยหวานชื่น  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

                 /15.นางสาว..... 
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15. นางสาวภัทรกร  สุดโต   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
16. นางสาวพิไลลักษณ์  ศรีงาม   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
17. นางสาวอภัสรา  เอกเชื้อ   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
18. นางสาวสุกษมา  ศิริการุณย์  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
19. นางสาวพัชรี   เสาประโคม  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางอัญชลี     รากบัว   ติดภารกิจ 

เปิดประชุมเวลา  08.30  น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่อง    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา        ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองบัว ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2  

ประจ าปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 และ      
ในวันนี้ได้นัดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2567 
เพ่ือพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมต่อไป จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ที่ประชุม   มีมติรับทราบ จ านวน 10 คน คือ 1.นางมลตา  ชัยเจริญ 2.นายไพบูลย์   ดามะพร 
   3.นางดวงใจ  ทองด ี4.ร้อยตรีสมคิด วรรณทอง 5. นางดวงอ าพร คามรักษ์ 6.ร้อยตรีบุญเชาว์ 

บุญชู  7.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์  8.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ 9.นางสาวจุฑามาศ 
ใบไม ้ และ10.ร้อยตรีมนัส   แย้มมาลี    

 

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1   
                                  ประจ าปี พ.ศ. 2567  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 
ประธานสภา        ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567  เมื่อวันที่  26 มีนาคม 2567 ให้กับ 
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบแล้วมีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนข้อความใดหรือไม่ 

ที่ประชุม     ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเพ่ิมเติมหรือตัดทอนข้อความแต่อย่างใด 
ประธานสภา  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนข้อความ  ขอมติที่ประชุมในการ

รับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
ประจ าปี พ.ศ.2567  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จ านวน 10 คน คือ  
1.นางมลตา ชัยเจริญ 2.นายไพบูลย์ ดามะพร 3.นางดวงใจ  ทองด ี4.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง  
5. นางดวงอ าพร คามรักษ์ 6.ร้อยตรีบุญเชาว์ บุญชู 7.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์ 8.ร้อยตรีธนาคม  
เกษมโชคภูกิจ 9.นางสาวจุฑามาศ ใบไม ้ และ10.ร้อยตรีมนัส   แย้มมาลี 
 

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่อง   การรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เพิ่มเติม  
                                  ประจ าปี พ.ศ.2567 
ประธานสภา  วาระนี้เป็นการรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 ถึง 2570 แก้ไข 

เพ่ิมเติม ประจ าปี พ.ศ.2567 ของเทศบาลต าบลหนองบัวให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 

 

         /นายกเทศมนตรี..... 
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นายกเทศมนตรี  กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ วาระท่ี 3 
เป็นการรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 ถึง 2570 แก้ไข เพ่ิมเติม ประจ าปี 
พ.ศ.2567 ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจง 

ปลัดเทศบาล  กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล     
ทุกท่าน ในวาระนี้เป็นการรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขและเพ่ิมเติม เพื่อแจ้งให้
สภาเทศบาลต าบลหนองบัว ได้รับทราบ ดังนี้ 

  1. รายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 ถึง 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567  
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ในการแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจนายกเทศมนตรี 
ในการพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งเป็นการแก้ไขการย้ายปีงบประมาณและแก้ไขจ านวนงบประมาณ     
ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจร เพ่ือน าไปขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะ(เงินเหลือจ่าย) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียดตามเอกสารปกสีเหลืองท่ีได้แจกให้ทุกท่านแล้ว 

  2. รายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 ถึง 2570 แก้ไข ครั้งที่ 2/2567  
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 โดยในการแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของนายกเทศมนตรี         
ในการพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งเป็นการแก้ไขการย้ายปีงบประมาณและแก้ไขจ านวนงบประมาณ    
ในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ส าหรับน าไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 รายละเอียดตามเอกสารปกสีชมพู 

  3.  รายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ น  พ .ศ .2566 ถึ ง  2570  เ พ่ิม เติม                   
ครั้งที่ 2/2567  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 โดยเป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และการประชาคมท้องถิ่น ในการพิจารณาเห็นชอบโครงการและครุภัณฑ์ เพ่ือน าไปด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โอนงบประมาณ และการจ่ายขาดเงินสะสม และน าไปจัดท าเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568  

  ซึ่งในการด าเนินการโครงการและการจัดซื้อครุภัณฑ์ถ้าไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น        
จะไม่สามารถใช้งบประมาณได้ และเพ่ือใช้ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป        
จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบการรายงานการจัดท าแผนดังกล่าว 

ประธานสภา  ตามท่ีปลัดเทศบาลไดช้ี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภา  เมื่อไม่มีท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเพ่ิมเติม  ขอมติในการรับทราบการรายงาน        

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 และครั้งที่ 2/2567 
และการเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ของเทศบาลต าบลหนองบัว 

ที่ประชุม   มีมติรับทราบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 10 คน คือ 1.นางมลตา ชัยเจริญ 2.นายไพบูลย์  
ดามะพร  3.นางดวงใจ  ทองด ี 4.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง 5. นางดวงอ าพร   คามรักษ์  
6.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู  7.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์   8.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ     
9.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม ้ และ10.ร้อยตรีมนัส   แย้มมาลี 
 
 
       /ระเบียบวาระท่ี 4.... 
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ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่อง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ประจ าปีงบประมาณ  
                                 พ.ศ. 2567 
ประธานสภา   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2567 ขอให้เลขานุการสภาเป็นผู้ชี้แจงระเบียบและวิธีการในการด าเนินการ 
เลขานุการสภา  ด้วยสภาได้รับแจ้งจากกองช่างว่ามีความประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในโครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านสุขเจริญธรรม เชื่อมต่อถนนสายเทศบาล 19/6  หมู่ที่ 8 
วางท่อระบายน้ า คสล.ชนิดท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป 
ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ความยาวรวม 135 เมตร เนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องพ้ืนที่ด าเนินการ
ก่อสร้างโดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและปริมาณงาน ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวสภาเทศบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน
ก่อสร้าง โดยจะต้องด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงุทน       
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงได้น าเรื่องเข้าที่ประชุมสภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติด าเนินการดังกล่าวต่อไป  ขอน าเรียนให้ที่ประชุม      
ได้รับทราบ 

ประธานสภา  ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  

นายกเทศมมนตรี   กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ในวาระท่ี 4 เป็นเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2567 ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจง 
ปลัดเทศบาล   ขออ้างอิงเอกสารวาระท่ี 4 ที่ได้แจกให้ที่ประชุมทุกท่านแล้วนั้น  ขอเรียนว่าตอนที่ท า 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หน้า 176 ได้ตราเทศบัญญัต ิ
ไว้แล้ว และได้ท าการจัดซื้อจัดจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ CNTR-00321/67 ลงวันที่ 30 
เมษายน 2567 ได้จ้างเหมา บริษัท เอสเจ เวสเทิร์น เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ด าเนินการโครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านสุขเจริญธรรม เชื่อมต่อถนนสายเทศบาล 
19/6 หมู่ที่  8 วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร      
พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ความยาวรวม 135 เมตร ตามแบบท่ีเทศบาล
ก าหนด และป้ายระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เริ่มต้นสัญญา
วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 29 มิถุนายน 2567 วงเงินตามสัญญา 
216,000.- บาท ระหว่างด าเนินการก่อสร้างได้เกิดปัญหาเรื่องของพ้ืนที่ จึงไม่สามารถก่อสร้าง
ได้ เป็นระยะความยาวท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  พร้อมบ่อพัก
ส าเร็จรูป ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ความยาวรวม 47 เมตร  โดยขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการและปริมาณงาน เป็นโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่บ้าน     
สุขเจริญธรรมเชื่อมต่อถนนสายเทศบาล 19/6 หมู่ที่ 8 วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
       /ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง..... 
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ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ความยาว
รวม 88 เมตร ตามแบบที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ 148,453.43 บาท รายละเอียด     
ตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพ่ือเป็น
ประโยชน์กับทางราชการสูงสุดและเป็นไปตามระเบียบ และทางเทศบาลต าบลหนองบัว            
ได้มีหนังสือ ที่ กจ 54103/672 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ขอหยุดงานโครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านสุขเจริญธรรม เชื่อมต่อถนนสายเทศบาล 
19/6 หมู่ที่ 8 ถึง บริษัทเอสเจ เวสเทิร์น เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ตามกฎหมายเพ่งจะด าเนินการ   
หยุดก่อสร้างนับแต่วันที่สั่งหยุดงาน คือระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 21 
มิถุนายน 2567 จะน าไปต่อท้ายสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะหมดในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 
แต่เทศบาลจะท าการต่อสัญญาต่อไปอีกตามจ านวนวันที่เทศบาลได้สั่งให้หยุดงาน และหาก    
สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว เทศบาลจะแจ้งให้ผู้รับจ้างมาท า    
แนบท้ายสัญญาและด าเนินการก่อสร้างต่อได้ จึงน าเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

ประธานสภา  ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือ        
ข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภา  ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในโครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านสุขเจริญธรรม เชื่อมต่อถนนสายเทศบาล 19/6 หมู่ที่ 8 
วางท่อระบายน้ า คสล.ชนิดท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป 
ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ความยาวรวม 135 เมตร  งบประมาณ 216,000.- บาท           
เป็นโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านสุขเจริญธรรม เชื่อมต่อ     
ถนนสายเทศบาล 19/6 หมู่ที่ 8 วางท่อระบายน้ า คสล.ชนิดท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง     
0.40 เมตร พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป  ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ความยาวรวม 88 เมตร 
งบประมาณ 148,453.43 บาท ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด เป็นไปตามที่เทศบาลได้เสนอ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย        
ในงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่บ้านสุขเจริญธรรม เชื่อมต่อถนนสายเทศบาล 19/6  หมู่ที่ 8 วางท่อระบายน้ า 
คสล.ชนิดท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป ขนาด            
0.80 x 0.80 เมตร ความยาวรวม 135 เมตร งบประมาณ 216,000.- บาท เป็นโครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านสุขเจริญธรรม เชื่อมต่อถนนสายเทศบาล 
19/6 หมู่ที่ 8  วางท่อระบายน้ า คสล.ชนิดท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพักส าเร็จรูป  ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ความยาวรวม 88 เมตร  งบประมาณ 
148,453.43 บาท ตามแบบที่เทศบาลก าหนด จ านวน  10 คน คือ 1.นางมลตา ชัยเจริญ    
2.นายไพบูลย์ ดามะพร  3.นางดวงใจ  ทองดี  4.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง 5. นางดวงอ าพร   
คามรักษ์  6.ร้อยตรีบุญเชาว์   บุญชู   7.ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน์   8.ร้อยตรีธนาคม               
เกษมโชคภูกิจ  9.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม ้ และ10.ร้อยตรีมนัส   แย้มมาลี 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
          สิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (ส านักปลัดเทศบาล) 

ประธานสภา  การโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของส านักปลัด ในส่วนของระเบียบและวิธีการ    
ในการด าเนินการขอให้เลขานุการสภาเป็นผู้ชี้แจง 

เลขานุการสภา  ด้วยสภาเทศบาลได้รับแจ้งจากเทศบาลว่าส านักปลัดมีความประสงค์ที่จะโอนงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2567 เนื่องจากไม่ได้ท าการตั้งงบประมาณไว้ มีรายละเอียดดังนี้ 

  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน  1 รายการ ในการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)ขนาด 36,000 บีทียู  จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 45,500.- บาท เพ่ือติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  1 รายการ       
ในการด าเนินการโครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว งบประมาณ
ก่อสร้าง 100,000.- บาท 

ซึ่งการด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ดังกล่าวอยู่ ใน         
งบลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  การโอน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลดที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   สภาเทศบาลจึงน าเรื่อง      
เข้าท่ีประชุมสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติด าเนินการดังกล่าวต่อไป 

ประธานสภา  ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการโอนงบประมาณ 
รายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2567  

นายกเทศมมนตรี   กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ในวาระท่ี 5 การโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของส านักปลัด ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจง 
ปลัดเทศบาล   จากการที่ได้มีการปรับเปลี่ยนงบประมาณในการด าเนินการโครงการในวาระที่ 4  

จากเดิมงบประมาณตั้งไว้ตามเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน   219,000.- บาท งบประมาณ 
ตามสัญญา 216,000.- บาท ปรับเปลี่ยนงบประมาณแล้ว เป็นจ านวนวน 148,453.43 บาท  
ท าให้มีงบประมาณคงเหลือหลังแก้ไข  จ านวน 70,546.57 บาท ในส่วนเงินที่เหลือจากการ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง  เทศบาลมีความประสงค์ที่จะขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในส่วนของส านักปลัด จ านวน 
 2 รายการ ดังนี้ 
 รายการที่ 1 โดยการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ราคารวมค่าติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง    
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2566 งบประมาณ 45,500.- บาท ปัจจุบัน    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องปรับอากาศ 6 ตัว แต่เสียไม่สามารถใช้งานได้ 1 ตัว ซึ่งใช้งานมาแล้ว 
               /เกิน 10 ปี.... 
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เกิน 10 ปี โดยได้ให้ช่างมาประมาณการในการซ่อมแล้วประมาณสองหมื่นกว่าบาท เนื่องจาก    
ค่าซ่อมมีราคาสูง แล้วถ้าหากซ่อมมาก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้นานไหม เห็นว่าถ้าซื้อใหม่จะเป็นการดีกว่า 
จึงขอจัดซื้อเครื่องใหม่ โดยขอโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง       
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ (12) โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านสุขเจริญธรรม เชื่อมต่อถนนสายเทศบาล 19/6 
หมู่ที่ 8 งบประมาณตั้งไว้ 219,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 70,546.57 บาท 
ขอโอนลดงบประมาณ 45,500.- บาท ท าให้มีงบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จ านวน 
25,046.57 บาท 
 รายการที่ 2 โดยการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว  ขนาดกว้าง 
6 เมตร ยาว 6 เมตร ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด งบประมาณ 100,000.- บาท เนื่องจากพ้ืนที่
ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่โล่ง ได้ท าการสร้างประตูแล้ว จากการมองของผู้บริหารว่าหากน้องมาล้างจาน
จะตากแดดและหน้าฝนหากฝนตกจะเปียก จึงขอต่อเติมหลังคามาด้านหลังเพ่ือเป็นการกันแดด
และกันฝน โดยขอโอนลดจาก 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน      
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (12) โครงการก่อสร้าง       
วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านสุขเจริญธรรม เชื่อมต่อถนนสายเทศบาล 19/6 
หมู่ที่ 8 งบประมาณตั้งไว้ 219,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 25,046.57 บาท 
ขอโอนลดงบประมาณ 25,046.- บาท ท าให้มีงบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จ านวน       
0.57 บาท  2. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน      
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างของเทศบาล งบประมาณตั้งไว้ 251,700.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
158,087.- บาท ขอโอนลดงบประมาณ13,992.- บาท ท าให้มีงบประมาณคงเหลือ          
หลังโอนลด จ านวน 144,095.- บาท 3. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าปรับปรุงติดตั้งโครงคร่าวเหล็กพร้อมตาข่ายพลาสติกหกเหลี่ยมอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งบประมาณตั้งไว้ 410,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 7,000.- 
บาท ขอโอนลดงบประมาณ 7,000.- บาท ท าให้ ไม่มีงบประมาณคงเหลือหลังโอนลด              
4. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงรถดับเพลิง งบประมาณตั้งไว้ 
150,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 49,502.- บาท ขอโอนลดงบประมาณ 
49,502.- บาท ท าให้ไม่มีงบประมาณคงเหลือหลังโอนลด และ 5. แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้ 100,000.-บาท มีการโอนเพ่ิม 35,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 4,460.- บาท ขอโอนลดงบประมาณ 4,460.- บาท ท าให้ไม่มี
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด รวมโอนลดงบประมาณ 5 รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
100,000.- บาท จึงขอน าเรียนรายละเอียด  ให้ที่ประชุมได้รับทราบ  

ประธานสภาฯ  ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือ        
ข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ 

        /ที่ประชุม..... 
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ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือตั้งจ่าย 

รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกกอสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567           
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน  1 รายการ ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ราคารวมค่าติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู  จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
45,500.- บาท และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน       
1 รายการ  ในการด าเนินการโครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว 
งบประมาณก่อสร้าง 100,000.- บาท ในส่วนของการโอนลดงบประมาณเป็นไปตามที่เทศบาล
ไดเ้สนอ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ราคารวมค่าติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู  จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 45,500.- บาท และ
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  1 รายการ ในการ
ด าเนินการโครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว งบประมาณ
ก่อสร้าง 100,000.- บาท ในส่วนของการโอนลดงบประมาณเป็นไปตามที่เทศบาลได้เสนอ 
จ านวน  10 คน คือ 1.นางมลตา ชัยเจริญ 2.นายไพบูลย์ ดามะพร  3.นางดวงใจ  ทองด ี      4.
ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง 5. นางดวงอ าพร   คามรักษ์ 6.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู                  7.
ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน์     8.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ  9.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม้  และ
10.ร้อยตรีมนัส   แย้มมาลี 
 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่อง  การจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เทศบาล) 
ประธานสภาฯ  วาระนี้เป็นเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในส่วน

ของเทศบาล รายละเอียดและวิธีด าเนินการขอให้เลขานุการสภาชี้แจง 
เลขานุการสภา  ด้วยสภาเทศบาลต าบลหนองบัว ได้แจ้งจากเทศบาลมีความประสงค์ที่จะจ่ายขาด

เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการติดตั้งเสา
พร้อมโคมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ถนนสาธารณะ ถนนสายเทศบาล 1 งบประมาณก่อสร้าง 
3,985,000.- บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ.2566 หมวด 8 ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว สภาเทศบาลจึงน าเรื่องการ    
จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภา  ตามท่ีเลขานุการสภาได้ชี้แจงการด าเนินการและระเบียบ ขอเชิญนายกเทศมนตรี
ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายกเทศมนตรี  ในวาระที่ 6 เรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสม ขอเรียนทุกท่านสาเหตุเนื่องจาก
ในช่วงของหมู่ที่ 8 ได้มีการด าเนินการไปแล้ว 112 ต้น  และจากเงินเหลือจ่ายได้น ามา 
ท าเพ่ิมเติม  ซึ่งเงินที่จะน ามาท าเป็นเงินที่ไม่เกินศักยภาพเป็นไปตามที่ก าหนด แต่ไม่ตรงกับ   
ที่เราอยากได้ ถ้าก าหนดเป็นไฟนวัตกรรมด้วยเป็นเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้มาด้วยข้อจ ากัด 
เราจะได้มายาก จึงได้ปรึกษากับหลายฝ่ายซึ่งเราพอมีงบประมาณที่จะจ่ายขาดเงินสะสมได้ 

          / เพราะ..... 
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เพราะในช่วงหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ยังมืด เห็นควรด าเนินการด้านไฟส่องสว่าง ในส่วน
รายละเอียดขอเชิญปลัดได้ชี้แจง 

ปลัดเทศบาล  จากที่ผู้บริหารได้น าเรียนทุกท่านแล้วนั้น ทางเทศบาลได้รับการจัดสรรเฉพาะหมู่ที่ 8 
ได้มาเพียงโครงการเดียวและมาจากเงินเหลือจ่ายในการด าเนินการ ซึ่งในการจ่ายขาดเงินสะสม 
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย      
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566  หมวด 8  เงินสะสม ข้อ  96 กิจการใดที่มีงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้ว แต่ระยะเวลาสามเดือนแรกของปีงบประมาณ      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีรายได้ ไม่ เ พียงพอที่ จะด า เนินการตามงบประมาณ            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ และวรรคแรก กรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ให้ไป
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ยกเว้น ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่ยังมิได้รับเงิน      
หากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมทดรองจ่าย
ไปพลางก่อนได้ เมื่อได้รับเงินงบประมาณดังกล่าวแล้ว ให้บันทึกบัญชีตามวิธีการที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นก าหนด ในวรรคนี้เช่น เงินที่เราโอนให้กับโรงเรียนเป็นค่าอาหารกลางวัน
ในช่วงเปิดเทอม วรรคสาม กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกิจการพาณิชย์ หากมี       
ความจ าเป็นกิจการพาณิชย์อาจขอยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทดรองจ่าย
เพ่ือบริหารกิจการก่อน โดยขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและให้ส่งชดใช้เงินยืมสะสม     
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ในวรรคสามนี้ถ้ากิจการประปาขอใช้เงินสะสมเป็นการยืม                   แต่
เมื่อสิ้นปีงบประมาณต้องคืนเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น และข้อ 97 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

(2) ได้จัดส่งเงินสมทบกองทนุส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ 
กันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมีสาธารณภัย
เกิดข้ึน   เมื่อได้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมี 
สาธารณภัยเกิดข้ึนแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือ
ไม่ต่ ากว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีเงิน
สะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าห้าล้านบาท 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

วรรคสุดท้าย ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

 
       /ขอให้.... 
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ขอให้ทุกท่านได้ดูเอกสารระเบียบวาระท่ี 6 ที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้วนั้น ในหน้าที่ 1  
เป็นรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566      
เป็นเงิน  21,747,091.23  บาท หักส ารองตามระเบียบ 1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร         
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน จ านวน 5,672,145.- บาท  2.ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี จ านวน 8,455,387.50 บาท และ 3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ าตามระเบียบ 
จ านวน 5,000,000.- บาท รวม 1- 3 เป็นจ านวน 19,127,532.50 บาท ท าให้คงเหลือ
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 
20,070,448.26 บาท เป็นการรับรองยอดมากจากผู้อ านวยการกองคลัง และในหน้าที่ 2 
เป็นการประมาณการของกองช่าง ในโครงการติดตั้งเสาพร้อมโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ถนน
สาธารณะ ถนนเทศบาล 1 จ านวน 115 ต้น เทศบาลต าบลหนองบัว ซึ่งไม่เน้นความสวยงาม
แต่เป็นการเน้นแสงสว่าง ซึ่งในการด าเนินการจะเริ่มจากปากทางต้นสน หมู่ที่ 1 ไปถึงโรงสี 
หมู่ที่ 2 มีจ านวน 115 ต้น ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 3,985,000. - บาท ซึ่งเป็น
ระยะทางเกือบสามกิโลเมตร ในส่วนของค่าไฟสาธารณะเทศบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ถ้าสภาเทศบาลให้
ความกรุณาในการจ่ายขาดเงินสะสม จะมีเงินเหลือ 16,085,448.26 บาท ขอเรียนว่า    
ในการขอจ่ายขาดเงินสะสมเป็นไปตาม ข้อ 97 ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด ข้อ(1) เป็นอ านาจ
หน้าที่ ซึ่งอยู่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างถึง  ข้อ (2) เทศบาลได้ด าเนินการจัดส่งเงิน
สมทบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และข้อ (3) ได้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และในส่วน
ของเทศบาลต าบลต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าห้าล้านบาทในส่วนเทศบาลเหลือเกินกว่า
ที่ระเบียบก าหนด จึงขอชี้แจงรายละเอียดและระเบียบการด าเนินการให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ประธานสภา  ตามท่ีปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2567 ของเทศบาลต าบลหนองบัว  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
ข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ร้อยตรีมนัสฯ  กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ทุกท่าน กระผมร้อยตรีมนัส แย้มมาลี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2ขอเสนอว่าเสาไฟควร     
ได้มาตรฐานเพราะถ้าไม่ได้มาตรฐาน หากมีลมหรือพายุจะเกิดอันตรายได้ ซึ่งของหมู่ที่ 8 มี
ฐานใหญ่ เป็นแปบขาวดูได้มาตรฐานรูปแบบที่ดูเป็นเหล็กกล่องด า เรื่องไฟแสงสว่าง      
เป็นเรื่องที่ดี ไฟสว่างเหมือนหมู่ที่ 8 ออกแบบดีแล้ว โดยการออกแบบการใช้งานระยะยาว
จะดีไหม ฝากนายกเทศมนตรีในการพิจารณาต่อไป 

ผอ.กองช่าง  การออกแบบเสาไฟที่เสนอขอจ่ายขาดเงินสะสมจะเป็นเสาไฟเหมือนหมู่ที่ 8  
ความสูง 9 เมตร โดยวางฝั่งซ้ายเข้ามาจากปากทางเข้าต้นสน  

ประธานสภา  มีสมาชิกสภาท่านใดข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไมมี่สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
 
        /ประธานสภา... 
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ประธานสภา   เมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเป็นอย่างอ่ืน ต่อไป     

จะเป็นการขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ของเทศบาลต าบลหนองบัว ในโครงการติดตั้งเสาพร้อมโคมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์            ถนน
สาธารณะ ถนนสายเทศบาล 1 งบประมาณก่อสร้าง  3,985,000.- บาท ตามที่เทศบาล
เสนอ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2567  ของเทศบาลต าบลหนองบัว ในโครงการติดตั้งเสาพร้อมโคมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์            
ถนนสาธารณะ ถนนสายเทศบาล 1 งบประมาณก่อสร้าง  3,985,000.- บาท ตามที่
เทศบาลเสนอ จ านวน  10 คน คือ 1.นางมลตา ชัยเจริญ 2.นายไพบูลย์ ดามะพร              
3.นางดวงใจ  ทองด ี 4.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง 5. นางดวงอ าพร   คามรักษ์                  6.
ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู  7.ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน์     8.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ  9.
นางสาวจุฑามาศ  ใบไม ้ และ10.ร้อยตรีมนัส   แย้มมาลี 
 

ระเบียบวาระท่ี  7   เรื่อง  การจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กิจการประปา) 
ประธานสภา  วาระท่ี 7 นี้เป็นเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

ในส่วนของกิจการประปา ส่วนรายละเอียดและวิธีด าเนินการขอให้เลขานุการสภาชี้แจง 
เลขานุการสภา  ด้วยสภาเทศบาลต าบลหนองบัว ได้แจ้งจากงานกิจการประปา มีความประสงค์       

ที่ จะจ่ ายขาดเงินสะสม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2567 จ านวน  4 รายการ                  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,681,100.- บาท ประกอบด้วย 

1. โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ าประปาข้างถนนสายเทศบาล 1 บริเวณสะพานห้วย
หอยกาบ หมู่ที่ 1 งบประมาณก่อสร้าง  931,000.- บาท 

2. จัดซื้อพร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ าดิบ ความจุ 240/ลูกบาศก์เมตรต่อเซนติเมตร 
พร้อมมอเตอร์ ขนาด 60 แรงม้า ความเร็ว 1,450 รอบ/นาที จ านวน 1 เครื่อง พร้อม      
ตู้คอนโทรลควบคุมไฟฟ้า จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ  638,000.- บาท 

3. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล(ขาว-ด า) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 
จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  92,100.-  บาท 

4. จัดซื้อเครื่องสูบน้ า ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ พร้อมปั๊มหอยโข่ง        
ชนิดดูดโคลน จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  20,000.-  บาท 

  ซึ่งการด าเนินการจะเป็นไปตามระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลที่ได้
ชี้แจงในวาระที่ 6 แล้วนั้น สภาเทศบาลจึงน าเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมของงานกิจการ
ประปา เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณา 

ประธานสภา  ตามท่ีเลขานุการสภาได้ชี้แจงการด าเนินการและระเบียบต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรี 
ได้ชี้แจงการด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายกเทศมนตรี  เนื่องจากฤดูฝนที่ผ่านมาน้ าที่ส่งจากห้วยหอยกาบมีจ านวนมาก ท าให้เศษก่ิงไม้และ
วัชพืชมาติดที่ตอม่อ เสาวางท่อประปาท าให้เกิดความเสียหาย จึงได้ท าการตัดน้ าประปา      
ทั้งสองฝั่ง หากถ้ามีน้ าขุ่นจะท าให้ล าบาก ซึ่งจะท าการแขวนสะพานทั้งสองฝั่ง  แล้วเจาะท่อ
น้ าประปาลงดินเพ่ือเชื่อมต่อท าให้สามารถใช้น้ าได้  ในส่วนปั๊มน้ า ช่วงเดือน เมษายน รอดู
น้ าตลอดว่าพอหรือไม่ ซึ่งมีผู้ใช้น้ ามากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมี 2 ตัว จะท างานช่วยกันตลอด         
เป็นสาเหตุที่ท าให้มีการจัดซื้อปั๊มน้ าที่มีแรงดันสูงขึ้นและขนาดใหญ่ขึ้น ขอเชิญปลัดชี้แจง 

/ปลัดเทศบาล..... 
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ปลัดเทศบาล  ตามที่ได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสมไปแล้วในวาระที่ 6 ซึ่งในวาระที่ 7 
นี้จะใช้ระเบียบตัวเดียวกันและวิธีด าเนินการเช่นเดียวกัน ขอให้ทุกท่านดูเอกสารระเบียบ
วาระท่ี 7 ที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ในส่วนของกิจการประปา ไม่ต้องมีการส่งเงินสมทบ เพราะ
ประปาเป็นตัวลูกของเทศบาล และด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมของงานกิจการประปา     
กองช่าง จ านวน 4 รายการ งบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น  1,681,100.- บาท 
ประกอบด้วย 

1. โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ าประปาข้างถนนสายเทศบาล 1 บริเวณสะพาน  
ห้วยหอยกาบ หมู่ที่ 1วางท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว ชนิดบนดิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
150 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม ยาว 98 เมตร , วางท่อประปา HDPE ชนิดความ
หนาแน่นสูง PE 80 PN 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มิลลิเมตร โดยดันท่อลอด HDD 
พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อยาว 12 เมตร และติดตั้งหัวจ่ายน้ าดับเพลิง ส าหรับ ท่อ  HDPE 
ขนาด 160 มิลลิเมตร จ านวน 2 ท่อน ตามแบบที่เทศบาลก าหนด งบประมาณก่อสร้าง  
931,000.- บาท เหตุผลตามที่ผู้บริหารได้น าเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบแล้ว 

2. จัดซื้อพร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ าดิบ ความจุ 240 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อม   
มอเตอร์ขนาด 60 แรงม้า ความเร็ว 1,450รอบต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง พร้อม             
ตู้คอนโทรลควบคุมไฟฟ้า จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 638,000. - บาท เนื่องจากเดิม
เทศบาลมีปั๊มสูบน้ าขนาด 25 แรงม้า จ านวน 2 ตัว แต่ปัจจุบันไม่เพียงพอ จึงขอจัดซื้อเพ่ิม 
แต่คราวนี้จะท าการซื้อขนาด 60 แรงม้า ท าให้แผงไฟเดิมไม่สามารถใช้ตู้คอนโทรลเดิมได้ 
จึงต้องจัดซื้อตู้คอนโทรลด้วย 

3. จัดซื้อเครื่องสูบน้ า ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ พร้อมปั๊มหอยโข่ง       
ชนิดดูดโคลน จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 20,000.- บาท ซึ่งหอถังมีลักษณะที่ฝังลงไป
ในดินมีอากาศค่อนข้างน้อย หากใช้เครื่องดังกล่าวจะไม่เป็นอันตรายและจะใช้เวลา       
น้อยกว่าเดิมในกรณีท่ีเด็กลงไปท าความสะอาด 

4. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ขาว - ด า ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 
จ านวน 1 เครื่อง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2566 งบประมาณ 
92,100.- บาท 

ขอให้ทุกท่านได้ดูเอกสารระเบียบวาระที่ 7  ในหน้าที่ 2 เป็นรายงานพิสูจน์         
ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี) รับรองยอดจาก
ผู้อ านวยการกองคลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  เป็นเงิน  9,051,049.64 บาท หักส ารองตามระเบียบ       
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน จ านวน 333,900.- บาท  2.ร้อยละ 15 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 884,250.- บาท และ 3. เงินสะสมคงเหลือข้ันต่ าตาม
ระเบียบ จ านวน 5,000,000.- บาท รวม 1 - 3 เป็นจ านวน 6,218,150.- บาท ท าให้
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 6,493,854.83 บาท     หักจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 
1,681,100.- บาท จะท าให้มีเงินคงเหลือสะสม 4,812,754.83 บาท และขอเรียนว่าใน
การขอจ่ายขาดเงินสะสมเป็นไปตาม ข้อ 97 ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด และขอน าเรียนระเบียบ
เพ่ิมเติม เงินที่จ่ายขาดอาจใช้ทั้งหมด หรือบางโครงการก็ได้ หรือสภาท้องถิ่นจะพิจารณา     
ไม่อนุมัติก็ได้ 

   /ประธานสภา.... 
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ประธานสภา  ตามท่ีปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2567 ของงานกิจการประปา  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือ     
ข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไมม่ีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา   เมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเป็นอย่างอ่ืน  ขอมต ิ

ที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานกิจการ
ประปา จ านวน 4 รายการ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ าประปาข้างถนน       
สายเทศบาล 1 บริเวณสะพานห้วยหอยกาบ หมู่ที่ 1 งบประมาณก่อสร้าง  931,000.- บาท 
, จัดซื้อพร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ าดิบ จ านวน 1 เครื่อง พร้อมตู้คอนโทรลควบคุมไฟฟ้า จ านวน 1 
ตู้ งบประมาณ 638,000.- บาท , จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล        (ขาว - ด า) 
จ านวน  1 เครื่อง งบประมาณ  92,100.- บาท และจัดซื้อเครื่องสูบน้ า            ชนิด
เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ พร้อมปั๊มหอยโข่ง ชนิดดูดโคลน จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
20,000.- บาท รวมงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น 1,681,100.- บาท ตามที่
เทศบาลเสนอ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2567  ของงานกิจการประปา จ านวน 4 รายการ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุง           
ท่อจ่ายน้ าประปาข้างถนนสายเทศบาล 1 บริเวณสะพานห้วยหอยกาบ หมู่ที่ 1 งบประมาณ
ก่อสร้าง  931,000. - บาท ,  จัดซื้อพร้อมติดตั้ งปั๊มสูบน้ าดิบ จ านวน 1 เครื่ อง              
พร้อมตู้คอนโทรลควบคุมไฟฟ้า จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 638,000.- บาท , จัดซื้อเครื่อง       
ถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ด า) จ านวน  1 เครื่อง งบประมาณ  92,100.- บาท และ
จัดซื้อเครื่องสูบน้ า ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ พร้อมปั๊มหอยโข่ง ชนิดดูดโคลน    
จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  20,000.- บาท รวมงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม
ทั้งสิ้น 1,681,100.- บาท ตามที่เทศบาลเสนอ จ านวน  10 คน คือ 1.นางมลตา ชัยเจริญ          
2.นายไพบูลย์ ดามะพร  3.นางดวงใจ  ทองดี  4.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง 5. นางดวงอ าพร   
คามรักษ์   6.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู  7.ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน์  8.ร้อยตรีธนาคม        
เกษมโชคภูกิจ  9.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม ้ และ10.ร้อยตรีมนัส   แย้มมาลี 
 

ระเบียบวาระท่ี  8   เรื่อง  การพิจารณาร่างประกาศเทศบาลต าบลหนองบัว เรื่อง ระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
   การใช้รถพยาบาลนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน(บริการรับ-ส่ง)  

ประธานสภา  วาระนี้เป็นเรื่องของร่างประกาศเทศบาลต าบลหนองบัว  เรื่อง ระเบียบหลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขการใช้รถพยาบาลนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน(บริการรับ-ส่ง) 
ซ่ึงทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ท่ีจะน าเรื่องดังกล่าวเข้าสภาเทศบาล       
เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณา ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดของเรื่องดังกล่าว 

นายกเทศมนตรี   กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 วาระท่ี 8 เป็นการพิจารณาร่างประกาศเทศบาลต าบลหนองบัว  เรื่อง ระเบียบหลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไขการใช้รถพยาบาลนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน(บริการรับ-ส่ง) 
   ขอให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจง 
ปลัดเทศบาล   ตามท่ีทุกท่านทราบกันดีคุณกมลพิศ  คงแถวทอง ได้บริจารรถพยาบาล หมายเลขทะเบียน  

กร 6584 กาญจนบุรี พร้อมอุปกรณ์ภายในรถพยาบาล  เมื่อวันที่  2 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ 
/การใช้รถ.... 
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การใช้รถเพ่ือบริการประชาชนคันดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดท าร่างประกาศเรื่อง  
ระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้รถพยาบาลนอกเหนือจากการให้ความช่ วยเหลือกรณี
เจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน (บริการรับ-ส่ง) โดยเทศบาลได้น าร่างประกาศดังกล่าวให้กับผู้มอบได้พิจารณา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขั้นตอนที่ 2 ต้องผ่านการพิจารณาจากสภาท้องถิ่น ซึ่งร่างประกาศ
ดังกล่าวเทศบาลได้แจกให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดตามเอกสารระเบียบวาระที่ 8 ร่างประกาศ
เรื่อง ระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้รถพยาบาลนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือ    
กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน(บริการรับ-ส่ง) ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาโดยเอกสารมีจ านวน 3 หน้า ดังนี้      
ประกาศเทศบาลต าบลหนองบัว เรื่องระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้รถพยาบาลนอกเหนือ 
จากการให้ความช่วยเหลือ กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน (บริการ รับ-ส่ง) เทศบาลต าบลหนองบัว ต าบล
หนองบัว อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ตามที่เทศบาลต าบลหนองบัว ได้รับบริจาครถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ภายใน
รถพยาบาลจากนางกมลพิศ  คงแถวทอง  เมื่อวันที่  2 พฤษภาคม 2567  โดยมี
วัตถุประสงค์ของการใช้รถและเงื่อนไข   ในการบริจาครถพยาบาลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว ดังนี้ 

1. ต้องให้บริการภายในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว และเขตต าบลหนองบัวบาง
กรณีเท่านั้น 

2. จะใช้รถไปในกรณีราชการอ่ืน ๆ ไม่ได้ จะใช้กรณีในการดูแลคนป่วย, คนพิการ 
และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาด้านสุขภาพเท่านั้น 

3. การบ ารุงรักษาตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรถคันดังกล่าวตลอดจนส่วน
ของอุปกรณ์เป็นหน้าที่ของเทศบาลต าบลหนองบัว 

    4. การต่อภาษีหรือค่าประกันภัยต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของเทศบาลต าบลหนองบัว 
5. เทศบาลต าบลหนองบัวจะต้องท าการออกระเบียบการใช้รถคันดังกล่าวโดยผ่าน

สภาเทศบาลต าบลหนองบัว และประกาศใช้ให้ประชาชนทราบและต้องปฏิบัติตามระเบียบ
การใช้รถโดยเคร่งครัด 

6. ในกรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้รถทางเทศบาลต าบล
หนองบัวต้องเสนอเรื่องผ่านสภาเทศบาลต าบลหนองบัว เพ่ือเห็นชอบและหลังจากนั้น
จะต้องเสนอวัตถุประสงค์ของการใช้รถใหม่พร้อมเหตุผลให้กับทางผู้บริจาคหรือทายาทโดย
ธรรมให้รับทราบความเห็นชอบ 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริการรับ - ส่ง ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ยากไร้ไปโรงพยาบาลเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค และตามกฎหมาย อ านาจหน้าที่ของเทศบาล อาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 4 และ ข้อ 18 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 4 รวมถึงหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 
2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพ่ือช่วยเหลือประชาชน 

       /ตามอ านาจ...... 
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ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลหนองบัว จึงได้จัดท าหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน

ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีการรับ และส่งผู้ป่วยไปยัง
โรงพยาบาล ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การพิจารณา 
1. ผู้ขอรับบริการต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว หรือในเขต

ต าบลหนองบัวเฉพาะบางกรณีเท่านั้น 
2. เป็นผู้ป่วยยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยพิการ และผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือ

ตัวเองได้ หรือผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแล และผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) 
3. ต้องเป็นสถานพยาบาลของรัฐ รวมถึงสถานพยาบาลในก ากับของรัฐ หรือ

สถานพยาบาลเอกชน ที่อยู่ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี หรือนอกเขตแล้วแต่ละกรณี 
 

    ขั้นตอนในการขอใช้บริการ 
1. การให้บริการรถพยาบาลของเทศบาลต าบลหนองบัว เริ่มให้บริการในวันจันทร์ 

ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 16.30 น. หรือนอกวันและเวลาที่ก าหนดแล้วแต่กรณี 
2. ผู้ที่ขอรับบริการช่วยเหลือตัวเองได้ (หมอนัดตรวจ ฟังผล รับยา และรับกลับ

จากโรงพยาบาล) โดยญาติหรือผู้ขอรับบริการจะต้องมาเขียนค าร้องขอรับความอนุเคราะห์
รถพยาบาล จากเทศบาลต าบลหนองบัว ล่วงหน้าก่อนถึงวันหมอนัด 2 วัน พร้อมเอกสาร
ประกอบ ดังนี้ 

     1. ใบนัดตรวจของสถานพยาบาล หรือ โรงพยาบาล 
     2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ป่วย 
     3. ส าเนาบัตรประจ าตัวของญาติผู้ป่วย   

3. ผู้ที่ขอรับบริการเป็นผู้ป่วยติดเตียง หรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (หมอนัดตรวจ    
ฟังผล รับยา และรับกลับจากโรงพยาบาล) โดยญาติหรือผู้ขอรับบริการจะต้องมาเขียน     
ค าร้องขอรับความอนุเคราะห์รถพยาบาล จากเทศบาลต าบลหนองบัว ล่วงหน้าก่อนถึงวัน
หมอนัด 2 วัน พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้ 

1. ใบนัดตรวจของสถานพยาบาล หรือ โรงพยาบาล 
     2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ป่วย 

    3. ส าเนาบัตรประจ าตัวของญาติผู้ป่วย 
    4. ต้องมีญาติไปกับผู้ป่วยด้วยทุกครั้ง ทุกกรณี 

4. ผู้ที่ขอรับบริการที่ไม่มีผู้ดูแล ให้แจ้งประสานผ่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนองบัว หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือ
ผู้น าชุมชน หรือสมาชิกสภาเทศบาล หรือโรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือประสานงานเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลหนองบัว ในการด าเนินการเขียนค าร้องน าส่งผู้ป่วย 

 
      /5.กรณี..... 
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5. กรณีน าส่งตามหมอนัดตรวจ ฟังผล รับยา น าส่งถึงสถานพยาบาลแล้ว จะไม่รอ
รับกลับ เนื่องจากจะต้องมารับเหตุในพ้ืนที่ต่อไป แต่เมื่อรับการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว    
ให้โทรประสานเพ่ือรับกลับน าส่งที่พักต่อไป 

6. กรณีผู้ป่วยเดินทางไปเข้ารับการรักษาด้วยตนเอง หรือญาติน าส่งเอง และ
รถพยาบาล เพ่ือเข้ารับการรักษา และแพทย์ลงความเห็นให้กลับบ้านเพ่ือพักรักษาตัวได้ 
และขอสนับสนุนรถพยาบาลเพ่ือรับกลับบ้าน ให้เขียนค าร้องพร้อมเอกสารประกอบตาม   
ข้อที ่2 หรือ ข้อ 3 

ทั้งนี ้ การให้บริการของรถพยาบาล  ไม่ได้ด าเนินการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
(โทรแจ้งสายด่วน 1669)  มิได้ให้บริการกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency Patient)          
ซึ่งหมายถึงบุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บ หรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการ
ด ารงชีวิต หรือการท างานของอวัยวะส าคัญจ าเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการ และ
การบ าบัดรักษาอย่างทันท่วงที เพ่ือป้องกันการเสียชีวิตหรืออาการรุนแรงขึ้นของการ
บาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้น หรือผู้ป่วยฉุกเฉินวิฤกต หรือผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน 

ระเบียบดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริจาค และผ่านสภาเทศบาลต าบล
หนองบัว  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2567  ณ ห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองบัว (อาคารพอเพียง 1) มีมติเมื่อวันที่  21  เดือนมิถุนายน  2567  
เรียบร้อยแล้ว 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  เดือน  มิถุนายนพ.ศ. ๒๕67 
   ลงนามโดยนายสรรญา  ชัยเจริญ  นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว 

และขอเรียนเพ่ิมเติมในส่วนของค่าน้ ามัน ค่าบ ารุงรักษา ค่าต่อทะเบียนและค่าเบี้ยเลี้ยง    
ผู้ประจ ารถ เทศบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และหากที่ประชุมสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบ                
ในร่างประกาศดังกล่าวในวันนี้ เทศบาลก็จะท าการประกาศใช้ร่างประกาศดังกล่าวต่อไป            
ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ       

ประธานสภาฯ   ตามท่ีเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม 
เพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมได้รับทราบและเข้าใจในการด าเนินการดังกล่าวแล้ว   ต่อไปจะเป็นการ 

ขอมติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศเทศบาลต าบลหนองบัว เรื่อง ระเบียบ          
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้รถพยาบาล นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย   
ไม่ฉุกเฉิน (บริการรับ - ส่ง) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลหนองบัว 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการเห็นชอบร่างประกาศเทศบาลต าบลหนองบัว เรื่อง 
ระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้รถพยาบาล นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือกรณี
เจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน (บริการรับ - ส่ง) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบล    
หนองบัว จ านวน  10 คน คือ 1.นางมลตา ชัยเจริญ 2.นายไพบูลย์ ดามะพร  3.นางดวงใจ  
ทองด ี 4.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง 5. นางดวงอ าพร   คามรักษ์   6.ร้อยตรีบุญเชาว์   บุญชู    
7.ร้อยตรีสุรชัย   เกษมโศธน์  8.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ  9.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม้  
และ10.ร้อยตรีมนัส   แย้มมาลี 

        /ปลัดเทศบาล...... 
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ปลัดเทศบาล  ขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าเทศบาลได้จัดท าไวนิลเพ่ือแสดงความขอบคุณส าหรับ   
ผู้มอบรถพยาบาลติดไว้ที่อาคารส านักงานเทศบาล 

ประธานสภา  ถือเป็นการดีเกิดประโยชน์กับชุมชน ส าหรับผู้ที่ไม่มีรถเดินทางไปหาหมอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  9   เรื่อง  การขอใช้สถานที่อาคารส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว(หลังเก่า) 
ประธานสภาฯ                 วาระนี้เป็นเรื่องของการขอใช้สถานที่อาคารส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว (หลังเก่า)  

เนื่องจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่       
เทศบาลต าบลหนองบัว (หลังเก่า) เป็นสถานที่การเรียนรู้ระดับต าบลหนองบัว เพ่ือเป็นการพัฒนา
การศึกษา ให้กับผู้พลาด ผู้ด้อย และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา สภาจึงได้น าเรื่องนี้เข้าที่ประชุม
สภาเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ดังกล่าว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
ได้ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี   ในวาระท่ี 9 เรื่อง การขอใช้สถานที่อาคารส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว (หลังเก่า)  
ตามท่ีประธานสภาได้เกริ่นน าเบื้องต้น ซึ่งในการให้ใช้สถานที่เป็นอ านาจของสภา ผู้บริหารไม่มี 
อ านาจในการให้ใช้ ส่วนรายละเอียดขอให้ปลัดได้ชี้แจง 

 

ปลัดเทศบาล   การที่เทศบาลจะเอาทรัพย์สินของทางราชการไปให้ใครใช้ เป็นหน้าที่ใครในการพิจารณา 
ขอเรียนให้ทราบว่าอาคารเป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างต้องผ่านสภาเทศบาลในการพิจารณาอนุมัติ 
เดิมหน่วยงานดังกล่าวได้เคยขอใช้ไปครั้งหนึ่งแล้ว  ซ่ึงเดิมใชเ้ป็น กศน. ปัจจุบนัได้เปลี่ยนชื่อ 
เป็น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ขอให้ทุกท่านได้ดูเอกสารวาระที่ 9 
เป็นหนังสือที่ ศธ 07032.01/1339 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ใช้สถานที่เทศบาลต าบลหนองบัว (หลังเก่า ) เป็นสถานที่ศูนย์การเรียนรู้ต าบล   
หนองบัว โดยได้แจ้งว่าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอ าเภอเมืองกาญจนบุรีและศูนย์การเรียนรู้
ระดับต าบลหนองบัว ได้เป็นสถานศึกษาให้กับผู้พลาด ผู้ด้อย และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์ 1. จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเอง และการเรียนรู้ เพ่ือคุณวุฒิตามระดับที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และ    
การยกระดับการศึกษาของประชาชนต าบลหนองบัว ให้สามารถปรับตัวในการด ารงชีวิต        
ได้อย่างเหมาะสม และมีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 2.  สร้างและ
ประสานความร่วมมือเชิงรุกกับภาคเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้             
มีสิ่งอ านวยความสะดวกและแหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้
ได้ทุกรูปแบบ ทุกที่และทุกเวลา โดยขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เทศบาลต าบลหนองบัว 
(หลังเก่า) เป็นสถานที่การเรียนรู้ระดับต าบลหนองบัวตามวัตถุประสงค์ ซึ่งในการอนุเคราะห์
ควรมีหลักเกณฑ์ถ้าอนุมัติแบบมีเงื่อนไข ควรจะต้องมีการช าระค่าน้ า ค่าไฟ  การบ ารุงรักษา
หน่วยงานที่ขอต้องมีส่วนร่วมด้วยและจะต้องดูแลความสะอาด ขอเสนอแนวคิดว่าจะก าหนด
เงื่อนไขหรือไม่ โดยขอเสนอเงื่อนไขประกอบการพิจารณา คือ 

1. รับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ าประปาและค่าไฟฟ้า) 
2. การรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่โดยรอบ 
3. การบ ารุงรักษา 
4. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมอาคารต้องแจ้งให้เทศบาลทราบก่อน 
5. ถ้าเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งานต้องแจ้งให้เทศบาลทราบด้วย 

 

       /ประธานสภา.... 
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ประธานสภา   ตามท่ีเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือ        
ข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

คุณมลตาฯ   เห็นด้วยกับเงื่อนไขที่ปลัดเทศบาลเสนอ 
ประธานสภา   มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภา   เมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพ่ิมเติม ต่อไป 

จะเป็นการขอมติในการพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เทศบาลต าบลหนองบัว (หลังเก่า)      
เป็นสถานที่การเรียนรู้ระดับต าบลหนองบัว เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษา ให้กับผู้พลาด ผู้ด้อย  
และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา  

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติใช้สถานที่เทศบาลต าบลหนองบัว (หลังเก่า) 
เป็นสถานที่การเรียนรู้ระดับต าบลหนองบัว เพ่ือเป็นการพัฒนาการศึกษา ให้กับผู้พลาด ผู้ด้อย 
และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยขอเสนอเงื่อนไขประกอบการพิจารณา คือ 1. รับผิดชอบ
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ าประปาและค่าไฟฟ้า) 2. การรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่
โดยรอบ 3.การบ ารุงรักษา 4. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมอาคารต้องแจ้งให้เทศบาล
ทราบก่อน 5. ถ้าเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งานต้องแจ้งให้เทศบาลทราบด้วย จ านวน  
10 คน คือ 1.นางมลตา ชัยเจริญ  2.นายไพบูลย์ ดามะพร  3.นางดวงใจ  ทองดี                 4.
ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง 5. นางดวงอ าพร   คามรักษ์   6.ร้อยตรีบุญเชาว์   บุญชู            7.
ร้อยตรีสุรชัย   เกษมโศธน์  8.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกจิ  9.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม ้ และ
10.ร้อยตรีมนัส   แย้มมาลี 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  10 เรื่อง การขออนุมัติจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ประธานสภา  การขออนุมัติจ่ายเงิน หมวดเงินอุดหนุน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ในส่วน 

ของระเบียบและวิธีการในการด าเนินการขอให้เลขานุการสภาเป็นผู้ชี้แจง  
เลขานุการสภา  ด้วยสภาเทศบาลได้รับแจ้งจากเทศบาลว่าการขออนุมัติจ่ายเงิน หมวดเงินอุดหนุน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ านวน 3 โครงการ ประกอบด้วยโครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายเทศบาล 2/1 (บ้านนายเขา) หมู่ที่  1 
งบประมาณ 49,328.07 บาท , 2.โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่บ้านเหรียญทอง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 106,131.16 บาท และโครงการ     
ขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายเทศบาล 15/1 (ซอยหลัง
โต๊ะสนุ๊ก) หมู่ที่ 8 งบประมาณ  123,259.72 บาท รวมงบประมาณ 278,718.95  บาท  
ซึ่งได้มีการโอนงบประมาณ  โดยผู้บริหารแล้วนั้น และมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติจ่ายเงิน
ดังกล่าว ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562  
มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงิน  ตามมาตรา 67 (8) เงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน
เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ
แล้ว สภาเทศบาลจึงน าเรื่องเข้าที่ประชุมสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติด าเนินการ
ดังกล่าวต่อไป 

ประธานสภา  ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการขออนุมัติจ่ายเงิน 
 หมวดเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  

นายกเทศมมนตรี   วาระนี้ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด 
          /ปลัดเทศบาล...... 
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ปลัดเทศบาล   วาระท่ี 10 นี้ไม่เป็นการขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  เนื่องจากการโอนงบประมาณ 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดเงินอุดหนุนเป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น และในการเข้าท่ีประชุมสภา 
จะเป็นเรื่องของการขอจ่ายเงิน เป็นข้อที่แตกต่างกับ อบต. ขอเรียนว่าในการที่เทศบาลได้ตั้ง
งบประมาณในการฝึกอบรม อปพร. งบประมาณ 302,430.- บาท ซึ่งขณะนั้นมองว่าเป็นการ
อบรมทบทวนและการฝึกใหม่ ประกอบกับได้มีการรับสมัคร อปพร. เพ่ิม แต่ปัจจุบันมีผู้สมัคร
เพียง 19 คน จึงเห็นควรชะลอโครงการฝึกอบรมดังกล่าวไว้ก่อนเนื่องจากมีคนน้อย โดยขอ
อนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทการอุดหนุนส่วนราชการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 3 
โครงการ ดังนี้  

1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา หมวดเงินอุดหนุน ประเภทการ
อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายเทศบาล 2/1 (บ้านนายเขา) หมู่ที่ 1 
งบประมาณ 49,328.07  บาท 

2. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา หมวดเงินอุดหนุน ประเภทการ
อุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายและติดตั้ ง โคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้านเหรียญทอง หมู่ที่  1 งบประมาณ 
106,131.16 บาท 

3. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา หมวดเงินอุดหนุน ประเภทการ
อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาต าบลลาดหญ้า โครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายเทศบาล15/1 (ซอยหลังโต๊ะสนุ๊ก)  
หมู่ที่ 8 งบประมาณ 123,259.72 บาท 

รวมงบประมาณในการจ่ายเงินอุดหนุน จ านวน 3 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
278,718.95 บาท ซึ่งวิธีในการจ่ายเงินต้องผ่านสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ    
จึงจะสามารถจ่ายเงินอุดหนุนได้ ซึ่งเทศบาลต้องจ่ายให้กับทางการไฟฟ้าก่อน ร้อยละ 50 และ
เมื่อด าเนินการติดตั้งเสร็จและตรวจการจ้างเรียบร้อย เทศบาลจะจ่ายอีกร้อยละ 50 ซึ่งการ
ด าเนินการโดยการไฟฟ้าจะเป็นผู้ด าเนินการโครงการเงินอุดหนุน  ซึ่งได้มีการโอนงบประมาณ
โดยผู้บริหารเป็นจ านวนเต็ม ในส่วนงบประมาณที่เหลือจะตกเป็นเงินสะสม หากสภาเทศบาล   
มีมติให้จ่ายเงินอุดหนุนแล้ว เทศบาลจะต้องน าเรื่องเสนอขอจ่ายเงินอุดหนุนจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดต่อไป 

ประธานสภา  ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือ        
ข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภา   ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2567  ในส่วนของกองช่าง  จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายเทศบาล 2/1 (บ้านนายเขา) หมู่ที่ 1    
งบประมาณ 49,328.07 บาท อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี , 2.โครงการ
ขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้านเหรียญทอง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 
106,131.16 บาท อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี และ3. โครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายเทศบาล 15/1 (ซอยหลังโต๊ะสนุ๊ก)  
         /หมู่ที่ 8..... 
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หมู่ที่ 8 งบประมาณ  123,259.72 บาท  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาต าบล     
ลาดหญ้า  รวมงบประมาณ 278,718.95  บาท ตามท่ีเทศบาลไดเ้สนอ   

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2567  ในส่วนของกองช่าง  จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายเทศบาล 2/1 (บ้านนายเขา) หมู่ที่  1 
งบประมาณ 49,328.07 บาท อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี  2.โครงการ
ขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้านเหรียญทอง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 
106,131.16 บาท อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี และ3. โครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายเทศบาล 15/1 (ซอยหลังโต๊ะสนุ๊ก)        
หมู่ที่ 8 งบประมาณ  123,259.72 บาท  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาต าบลลาดหญ้า 
รวมงบประมาณ 278,718.95 บาท ตามที่เทศบาลได้เสนอ จ านวน  10 คน คือ 1.นางมลตา 
ชัยเจริญ   2.นายไพบูลย์ ดามะพร  3.นางดวงใจ  ทองด ี 4.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง            5. 
นางดวงอ าพร   คามรักษ์  6.ร้อยตรีบุญเชาว์   บุญชู   7.ร้อยตรีสุรชัย   เกษมโศธน์           8.
ร้อยตรีธนาคม    เกษมโชคภูกจิ  9.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม ้ และ10.ร้อยตรีมนัส   แย้มมาลี 
  
 

ระเบียบวาระท่ี  11 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

ประธานสภา  การโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของระเบียบและวิธีการ    
ในการด าเนินการขอให้เลขานุการสภาเป็นผู้ชี้แจง 

เลขานุการสภา  ตามที่เทศบาลแจ้งว่ามีความประสงค์ที่จะโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากไม่ได้ท าการตั้งงบประมาณไว้  ในประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  1  รายการ 

          ในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 24,000.- บาท ซึ่งการ
ด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ดังกล่าวอยู่ใน งบลงทุน ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 เป็นอ านาจของสภา
ท้องถิ่นท่ีได้เรียนให้ที่ประชุมได้ทราบแล้วในวาระที่ 5 สภาเทศบาลจึงน าเรื่องเข้าที่ประชุมสภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติด าเนินการดังกล่าวต่อไป 

ประธานสภา  ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการโอนงบประมาณ 
รายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2567  

นายกเทศมมนตรี   วาระท่ี 11 การโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจง 

ปลัดเทศบาล   ในการด าเนินการวาระนี้ ขอให้ที่ประชุมได้ดูเอกสารระเบียบวาระท่ี 11 รายละเอียด 
การโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายรายการใหม่ของกองสาธารณสุข จ านวน 1 รายการ เนื่องจาก
มีความจ า เป็นของกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม  แต่ละกองจะมี โน๊ ตบุ๊ ก ใช้ แล้ ว                      
แต่กองสาธารณสุขยังไม่มี  ซึ่งกองสาธารณสุขจะต้องรับผิดชอบงานกองทุน  สปสช.ของเทศบาล 
 
                 /จึงเห็นว่า...... 
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จึงเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องมีโน๊ตบุ๊กใช้ในการปฏิบัติงาน   โดยขอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 24,000. - บาท เป็นไป          
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์          
ฉบับเดือน มีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 12         
โดยขอโอนลดงบประมาณจาก 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  งบด าเนินงาน ค่าใช้สอยรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  (1) โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  ตั้งไว้ 302,430.- บาท ปัจจุบันงบประมาณคงเหลือ 21,430.- บาท ขอโอนลด
งบประมาณ  21,430.- บาท ท าให้ไม่มีงบประมาณคงเหลือหลังโอน และ2. แผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินการ ค่าใช้สอยรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ (6) โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ  ตั้งไว้ 20,000.- บาท ปัจจุบันงบประมาณคงเหลือ 8,480.- บาท ขอโอนลด 
2,570.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 5,910.- บาท ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ประธานสภา  ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือ        
ข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไมม่ีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภา   ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย 

เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 24,000.- บาท  ตามท่ีเทศบาลได้เสนอ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 24,000.- บาท  ตามท่ีเทศบาลได้เสนอ จ านวน  10 คน คือ 1.นางมลตา ชัยเจริญ               
2.นายไพบูลย์ ดามะพร  3.นางดวงใจ  ทองดี  4.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง 5. นางดวงอ าพร   
คามรักษ์  6.ร้อยตรีบุญเชาว์   บุญชู  7.ร้อยตรีสุรชัย   เกษมโศธน์  8.ร้อยตรีธนาคม           
เกษมโชคภูกิจ  9.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม ้ และ10.ร้อยตรีมนัส   แย้มมาลี  
 

ระเบียบวาระท่ี  12   เรื่อง การโอนย้ายครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
ประธานสภา  ด้วยสภาเทศบาลได้รับเรื่องจากเทศบาลในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

ขอน าเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล เรื่องการโอนย้ายครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.2567 โดยขอโอนครุภัณฑ์รถบรรทุกเฉพาะกิจ (ก าจัดสิ่งปฏิกูล)  เลขทะเบียน            82 
– 7160  หมายเลขครุภัณฑ์ 009-56-0001 จ านวน 1 คัน ให้กับกิจการประปา      กอง
ช่าง เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณา ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงในรายละเอียดดังกล่าว 

นายกเทศมนตรี   รถคันดังกล่าวเดิมเป็นรถดูดส้วม ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้  
จะเป็นพนักงานประปาน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน จึงขอโอนรถดังกล่าวให้ตรงกับผู้ใช้งานจริง 
รายละเอียดขอให้ปลัดเทศบาลชี้แจง 

ปลัดเทศบาล   ขอน าเรียนเบื้องต้นว่ารถคันดังกล่าวได้รับบริจาคจากเทศบาลนครนนทบุรี ประมาณปี  
2556 ซึ่งมีการน ารถของเทศบาลนครนนทบุรีมีการจ าหน่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
              /โดยให้..... 
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โดยให้ท าหนังสือขอรับบริจาคเข้าไปและได้เข้าไปดูรถและเรือ ซึ่งได้น ารถและเรือมาแต่เรือ
เทศบาลต าบลหนองบัว ได้จ าหน่ายไปแล้ว แต่รถดูดส้วมคันดังกล่าวเครื่องยังดี ซึ่งมีการ           
จดทะเบียน ตั้งแต่ปี 2539 และเทศบาลได้รับบริจาคมาเมื่อปี 2556 ซึ่งใช้ไปเพียงสี่พันกว่า
กิโลเมตรปัจจุบันครุภัณฑ์อยู่ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันงานกิจการประปา   
กองช่างน าไปใช้ เพ่ือให้เป็นการให้ครุภัณฑ์ตรงกับการใช้งาน จึงขอโอนรถบรรทุกเฉพาะกิจ
(ก าจัดสิ่งปฏิกูล) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เลขทะเบียน 82 - 7160 กจ  หมายเลข
ครุภัณฑ์ 009-56-0001 จ านวน 1 คัน ให้กับกิจการประปา และหากสภาพิจารณาเห็นชอบ
ให้โอนรถดังกล่าวแล้ว จะขอมีการปรับปรุงสภาพรถ เนื่องจากปัจจุบันสภาพค่อนข้างผุ โดยจะ   
ขอตัดโครงหลังคาออก ซึ่งจะมีค่าด าเนินการประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นบาทจะท าให้การใช้งาน
ได้มากขึ้น หากโอนการดูแล การบ ารุงรักษาจะเป็นของงานกิจการประปา กองช่า ง เพ่ือจะได้    
ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งจะเป็นการขอเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ด้วย           
ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป 

ประธานสภา   ตามท่ีเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม 
เพ่ิมเติมหรือไม ่

ร้อยตรีสุรชัยฯ   เปลี่ยนแปลงเป็นกระบะธรรมดาใช่หรือไม่ 
ปลัดเทศบาล   จะไม่มีดั้มถ้าจะมีดั้มจะมีงปบระมาณอีกประมาณแปดหมื่นบาท แต่เทศบาลมีรถที่ดั้ม 

ใช้งานอยู่แล้ว  ในส่วนปั๊มกับถังถ้าตัดออกก็จะน ากลับมาเก็บไว้ที่เทศบาล    
ร้อยตรีสุรชัยฯ     ต้องดูว่าหากเราซ่อมจะเป็นการคุ้มค่าหรือไม ่ขอให้พิจารณาราคาซ่อมกับราคาซื้อใหม่ 

อันไหนดีกว่ากัน แต่แล้วแต่สภาเทศบาลและผู้บริหารพิจารณา 
ประธานสภา   สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่ข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมแต่อย่างใด     
ประธานสภา   เมื่อที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดดังกล่าวแล้ว  ต่อไปจะเป็นการขอมติในการ 

พิจารณาเรื่องการโอนย้ายครุภัณฑ์ส่วนของรถบรรทุกเฉพาะกิจ(ก าจัดสิ่งปฏิกูล) เดิมสังกัด 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โอนย้ายครุภัณฑ์ไปยัง งานกิจการประปา กองช่าง และ 
ขอเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์โดยการตัดหลังคาด้านหลังออก  

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการโอนย้ายครุภัณฑ์ส่วนของรถบรรทุกเฉพาะกิจ 
(ก าจัดสิ่งปฏิกูล) เดิมสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโอนย้ายครุภัณฑ์ไปยัง งานกิจการ 
ประปา กองช่าง และขอเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์โดยการตัดหลังคาด้านหลังออก ตามท่ีเทศบาล 
ไดเ้สนอ จ านวน  10 คน คือ 1.นางมลตา ชัยเจริญ 2.นายไพบูลย์ ดามะพร  3.นางดวงใจ  
ทองด ี 4.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง 5. นางดวงอ าพร   คามรักษ์  6.ร้อยตรีบุญเชาว์   บุญชู   
7.ร้อยตรีสุรชัย   เกษมโศธน์  8.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกจิ  9.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม ้  
และ10.ร้อยตรีมนัส   แย้มมาลี  

 

ระเบียบวาระท่ี  13    เรื่อง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์         
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ประธานสภา   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2567  ขอให้เลขานุการสภาเป็นผู้ชี้แจงระเบียบและวิธีการ 
ในการด าเนินการ 
 
       /เลขานุการสภา.... 
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เลขานุการสภา  ด้วยสภาได้รับแจ้งจากกองช่างว่ามีความประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567           
ในโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งภายใน           
เขตเทศบาลต าบล หนองบัว จ านวน 7 จุด งบประมาณ 136,000.- บาท โดยขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและปริมาณงาน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวสภาเทศบาล  
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานก่อสร้าง โดยจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์    
ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ตามที่ได้ชี้แจงในวาระที่ 4 จึงได้น าเรื่องเข้าที่ประชุมสภาพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการอนุมัติด าเนินการดังกล่าวต่อไป ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567  

นายกเทศมมนตรี   กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในวาระท่ี  
13 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์               
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอให้ปลัดชี้แจง 

ปลัดเทศบาล   ขอให้ที่ประชุมสภาได้ดูเอกสารในระเบียบวาระท่ี 13 ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หน้า 149 เทศบาลต าบลหนองบัว ได้ตั้งงบประมาณ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย ดังนี้ ในการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง
ระบบเสียงตาสาย  พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งภายในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว   จ านวน 
7  จุด  ความยาวรวม 900 เมตร  ตามแผนผังที่เทศบาลก าหนดงบประมาณ  136,000.- บาท 
ซึ่งกองช่างได้ตรวจสอบแนวสายและต าแหน่งก่อนการจัดซื้อพบว่ามีเสาไฟฟ้าหายไปจากเดิม      
ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแนวเดินสายใหม่และเปลี่ยนต าแหน่งล าโพง ท าให้ความยาวของสายเพ่ิมขึ้น 
แต่ลดจ านวนล าโพงลง จากเดิม 14 ตัว เป็น 7 ตัว ไม่จ าเป็นต้องใส่ล าโพง 2 ตัว ลดจ านวน     
จากต้นลด 2 ตัว เป็นต้นละ 1 ตัวท าให้ความยาวเพ่ิมเป็น 1,435 เมตร ลดล าโพงเหลือ 7 ตัว 
งบประมาณ 71,200.- บาท ท าให้ปริมาณงานเปลี่ยนและงบประมาณลดลง เป็นการเปลี่ยนแปลง
ก่อนท าสัญญา ถ้าอนุมัติแก้ไขจะมีเงินเหลือ จ านวน 64,800.- บาท แต่หากไม่ได้รับการอนุมัติ     
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องด าเนินนการตามโครงการเดิม โดยขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงจากเดิม         
เป็นการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งภายในเขตเทศบาล
ต าบลหนองบัว จ านวน 7 จุด ความยาวรวม 1,435 เมตร ตามแผนผังที่เทศบาลก าหนด 
งบประมาณ 71,200.- บาท ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป 

ประธานสภา  ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือ        
ข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไมม่ีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภา  ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง
ระบบเสียงตามสาย พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งภายในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว  จ านวน 

          /7 จุด..... 
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7 จุด งบประมาณ 136,000.- บาท เป็นจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบบเสียงตามสาย พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ในการติดตั้งภายในเขตเทศบาล จ านวน 7 จุด ความยาวรวม 1,435 เมตร งบประมาณ 
71,200.- บาท ตามที่เทศบาลเสนอ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ในงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในโครงการจัดซื้อติดตั้งระบบเสียงตามสาย      
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งภายในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว จ านวน 7 จุด งบประมาณ 
136,000.- บาท เป็นจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบบเสียงตามสาย พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้ง
ภายในเขตเทศบาล จ านวน 7 จุด ความยาว 1,435 เมตร งบประมาณ 71,200.- บาท    
ตามที่เทศบาลเสนอ จ านวน  10 คน คือ 1.นางมลตา ชัยเจริญ 2.นายไพบูลย์ ดามะพร         
3.นางดวงใจ  ทองด ี 4.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง 5. นางดวงอ าพร   คามรักษ์                        6.
ร้อยตรีบุญเชาว์   บุญชู  7.ร้อยตรีสุรชัย    เกษมโศธน์   8.ร้อยตรีธนาคม   เกษมโชคภูกจิ        
9.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม ้ และ10.ร้อยตรีมนัส   แย้มมาลี    

ระเบียบวาระท่ี  14 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่   หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองช่าง) 

ประธานสภาฯ  การโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ในส่วนของระเบียบและวิธีการในการด าเนินการขอให้เลขานุการสภา
เป็นผู้ชี้แจง 

เลขานุการสภาฯ  ด้วยสภาเทศบาลได้รับแจ้งจากเทศบาลว่ามีความประสงค์ที่จะโอนงบประมาณรายจ่าย
เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 เนื่องจากไม่ได้ท าการ
ตั้งงบประมาณไว้  มีรายละเอียดดังนี้   หมวดค่าครุภัณฑ์    ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ 
อิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  1  รายการ  ในการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที่ ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด ตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด หมู่ที่ 2 และ 3 งบประมาณ 156,800.-บาท ซึ่งการด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย          
เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ดังกล่าวอยู่ในงบลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลจึงน าเรื่องเข้าที่ประชุมสภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติด าเนินการดังกล่าวต่อไป 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการโอนงบประมาณ 
รายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองช่าง 

นายกเทศมมนตรี   วาระท่ี 14 ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด 
ปลัดเทศบาล   ขอให้ท่านได้ดูเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ววาระการประชุมที่ 14 เนื่องจากกองช่าง 

มีความจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน  1  โครงการ  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด 
จ านวน  4  เครื่อง ความยาว 400 เมตร ตามแบบที่เทศบาลก าหนด หมู่ที่ 2 และ 3 ต าบล
หนองบัว ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด งบประมาณ 156,800.- บาท  โดยขอโอนลดงบประมาณ 
 
                /จาก...... 
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จาก 1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ในการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ในการติดตั้งภายในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว จ านวน 7 จุด ความยาวรวม 900 เมตร 
ตามแผนผังที่เทศบาลก าหนด งบประมาณตั้งไว้ 136,000.- บาท โดยขอโอนลด จ านวน 
64,800.- บาท ท าให้มีงบประมาณคงเหลือหลังโอน 71,200.- บาท และ 2. แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท      
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/31 
หมู่ที่ 2  ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ความยาว 62 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 186 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลก าหนด งบประมาณตั้งไว้ 92,000.- 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 92,000.- บาท ขอโอนลดงบประมาณ 92,000.- บาท    
ท าให้ไม่มีงบประมาณคงเหลือหลังโอนแต่อย่างใด รวมโอนลดงบประมาณ 2 รายการ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 156,800.- บาท ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือ        
ข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไมม่ีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย   เพ่ือตั้งจ่าย 

รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในส่วนของกองช่าง การจัดซื้อ
พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด จ านวน  4  เครื่อง ความยาว 400 เมตร ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด 
หมู่ที่ 2 และ 3 งบประมาณ 156,800.-บาท ตามท่ีเทศบาลไดเ้สนอ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  เพื่อตั้งจ่าย 
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 ของกองช่าง ในการจัดซื้อ 
พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด จ านวน  4  เครื่อง ความยาว 400 เมตร ตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด หมู่ที่ 2 และ 3 งบประมาณ 156,800.-บาท ตามที่เทศบาลได้เสนอ จ านวน  10 
คน คือ 1.นางมลตา ชัยเจริญ 2.นายไพบูลย์  ดามะพร  3.นางดวงใจ  ทองดี  4.ร้อยตรีสมคิด  
วรรณทอง 5. นางดวงอ าพร   คามรักษ์  6.ร้อยตรีบุญเชาว์   บุญชู  7.ร้อยตรีสุรชัย          
เกษมโศธน์    8.ร้อยตรีธนาคม   เกษมโชคภูกิจ  9.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม้   และ                 
10.ร้อยตรีมนัส   แย้มมาลี 
 

ระเบียบวาระท่ี  15   เรื่อง การโอนถนนให้ทางหลวง 
ประธานสภาฯ          ด้วยสภาเทศบาลได้รับเรื่องจากเทศบาลในส่วนของกองช่าง ขอน าเรื่องเข้าที่ประชุมสภา 

เทศบาล เรื่องการโอนถนนให้ทางหลวง เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณา ขอเชิญนายกเทศมนตรี
ได้ชี้แจงในรายละเอียดดังกล่าว 

นายกเทศมนตรี  กราบเรียนประธานสภา  รองประธานสภา  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
วาระท่ี 15 เป็นเรื่องการโอนถนนให้ทางหลวง  ซึ่งจริงๆ แล้วทางหลวงนัดว่าจะมาเข้าประชุม 
ในวันนี้ด้วย แต่ในวันนี้ทางหลวงไม่ได้มาร่วมประชุม ส่วนรายละเอียดขอให้ปลัดเทศบาลได้ชี้แจง 

ปลัดเทศบาล   ขอให้ทุกท่านดูเอกสารวาระท่ี 15 ตามที่แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี ได้มีหนังสือ 
มายังเทศบาลต าบลหนองบัว ตามหนังสือ ที่ คค 0703.02/2240 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567 
                                                                                                    /เรื่อง.... 
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 เรื่อง ขอให้ลงทะเบียนเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท ด้วยกรมทางหลวงชนบทได้มีแผนพัฒนาและ 
เพ่ิมโครงข่ายสายทางหลวงชนบท เพ่ือพัฒนาให้ได้รับสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร ทั้งในด้าน
อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  การท่องเที่ยว  และช่วยลดปริมาณการจราจรในสายหลักที่ใช้ในการ    
สัญจรอยู่ในปัจจุบันและมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน จ านวน 1 สาย คือ สายสะพาน กจ.028  สะพาน 
เฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา ในกรณีที่ เ พ่ิมเป็นถนนในโครงข่ายทางหลวงชนบทแล้ว                
กรมทางหลวงชนบทจะมีการจัดสรรงบประมาณทุกปีในการปรับปรุงซ่อมแซมและงานก่อสร้าง
ยกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานทางในสายทางและสายทางที่เพ่ิมเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท
ดังกล่าวต่อไป เดิมได้มีการอนุมัติสะพาน บริเวณหมู่ที่ 8 เป็นสะพานเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเดิมที่ได้
เชิญให้ทางหลวงชนบทมาชี้แจงในเรื่องดังกล่าวด้วย ซึ่งในความกังวลหากเทศบาลโอนถนนให้      
ทางหลวงแล้ว คือ โอนแล้วจะเอางบประมาณมาท า แต่หากเทศบาลจะต้องด าเนินการจะต้อง          
ขออนุญาตทางหลวงชนบทหรือไม่ และหากเทศบาลจะสร้างให้ทางหลวง โดยโอนให้แล้ว เทศบาล
จะท าได้หรือไม่ อยากให้ค านึงถึงสามแยกหมู่ท่ี 8ถึงซุ้มวัด เทศบาลมีสิ่งก่อสร้าง เช่น ท่อน้ า รวมถึง
เสาฟ้าที่สร้างเสร็จ ถ้าเทศบาลจะท าการซ่อมกรณีไฟดับ จะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 
ขบวนการในการโอนจะทรงสิทธิอะไรไว้บ้าง ถ้าเป็นการโอน เพ่ือเป็นการพัฒนาร่วม เทศบาล      
จะสามารถด าเนินการได้ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเทศบาลมีโครงการที่จะด าเนินการ ถ้าได้งบประมาณ
มาจะด าเนินการได้หรือไม่ วันนี้จึงขอน าเรียนปรึกษาจะมี 2 แนวทาง ในการพิจารณา คือ 
 แนวทางท่ี 1  ขอมติในการโอนถนนให้ทางหลวง 
 แนวทางท่ี 2 ขอมติในการชะลอการโอนถนนให้ทางหลวงไว้ก่อน และสอบถามไปยังแขวง
ทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรีว่าหากถ้าเทศบาลโอนถนนให้แล้วจะด าเนินการอย่างไรได้บ้าง  
ในอนาคตยกท่ีไปแล้วหากเทศบาลจะด าเนินการต้องขอไปยังทางหลวงหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันเทศบาล 
จะต้องจ่ายเงินให้หมวดการทางในการวางท่อของเทศบาลปีละประมาณสามหมื่นกว่าบาท           
จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามแนวทางที่ได้เสนอ    

ประธานสภา  ขอให้ทางสภาได้เสนอความคิดเห็นตามแนวทางที่ปลัดได้เสนอใน 2 แนวทาง ว่าควร        
เป็นอย่างไร 

คุณมลตาฯ   ขอเสนอให้ชะลอการโอนถนนไว้ก่อน และสอบถามเพ่ือความชัดเจนในข้อกังวลต่อไป 
ประธานสภา   มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไมม่ีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภา   ขอมติที่ประชุมในการชะลอการโอนถนนให้ทางหลวงไว้ก่อน และสอบถามข้อกังวล 

ตามท่ีปลัดเทศบาลได้ชี้แจง  เพ่ือความชัดเจนในการด าเนินการไปยังแขวงทางหลวงชนบท 
กาญจนบุรี 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการชะลอการโอนถนนให้ทางหลวงไว้ก่อน และสอบถาม 
ข้อกังวลตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจง เพ่ือความชัดเจนในการด าเนินการไปยังแขวงทางหลวง
ชนบทกาญจนบุรีจ านวน  10 คน คือ 1.นางมลตา ชัยเจริญ 2.นายไพบูลย์  ดามะพร           
3.นางดวงใจ  ทองด ี 4.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง 5. นางดวงอ าพร   คามรักษ์                     6.
ร้อยตรบีุญเชาว์   บุญชู  7.ร้อยตรีสุรชัย    เกษมโศธน์   8.ร้อยตรีธนาคม   เกษมโชคภูกจิ  9.
นางสาวจุฑามาศ  ใบไม ้ และ10.ร้อยตรีมนัส   แย้มมาลี 
 
       /ระเบียบวาระท่ี16..... 
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ระเบียบวาระท่ี  16 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองช่าง) 

ประธานสภา  การโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองช่าง ในส่วนของรายละเอียดและระเบียบในการ
ด าเนินการขอให้เลขานุการสภาเป็นผู้ชี้แจง 

เลขานุการสภา  ด้วยสภาเทศบาลได้รับแจ้งจากเทศบาลว่ามีความประสงค์ที่จะโอนงบประมาณรายจ่าย
เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
เนื่องจากไม่ได้ท าการตั้งงบประมาณไว้ ในโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. บริเวณถนนสาย
เทศบาล 1/24 ถึงถนนสายเทศบาล 12 หมู่ที่ 8 โดยวางท่อระบายน้ า คสล.ชนิดท่อกลม ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตรพร้อมบ่อพัก คสล.ส าเร็จรูป ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ความยาว 
115 เมตร งบประมาณ 217,000.- บาท ซึ่งการด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่าย
รายการใหม่ดังกล่าวอยู่ในงบลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ     
ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลดที่ท าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   สภาเทศบาล
จึงน าเรื่องเข้าที่ประชุมสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติด าเนินการดังกล่าวต่อไป 

ประธานสภา  ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการโอนงบประมาณ 
รายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2567 กองช่าง 

นายกเทศมมนตรี   วาระนี้ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจง 
ปลัดเทศบาล   กองช่างมีความจ าเป็นที่จะต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย   เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  

หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  จ านวน 1 โครงการ  
โดยขอตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน         
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. บริเวณถนนสายเทศบาล 1/24 ถึงเทศบาล 12 หมู่ที่ 8 ต าบลหนองบัววางท่อ
ระบายน้ า คสล.ชนิดท่อกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตรพร้อมบ่อพัก คสล.ส าเร็จรูป 
ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ความยาว 115 เมตร ตามแบบที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ 
217,000.- บาท โดยขอโอนลดงบประมาณจาก 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
งานก่อสร้างงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (8) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 18/6 หมู่ที่ 8  ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ความยาว 198 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 990        
ตารางเมตรพร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ าคอนกรีต        
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ตามแบบที่เทศบาลก าหนดงบประมาณตั้งไว้ 
564,000.- บาท แต่ได้ท าการสอบราคาแต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา ซึ่งได้เสนอราคา จ านวน 
460,000.- บาท ท าให้มีเงินเหลือจากโครงการดังกล่าว จ านวน 104,000.- บาท  โดยขอโอน
ลด จ านวน 104,000.- บาท ท าให้มีงบประมาณคงเหลือหลังโอน 460,000.- บาท  และ     
2.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของ 
                /เทศบาล...... 
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เทศบาล งบประมาณตั้งไว้ 251,700 .- บาท มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 144,095.- บาท 
โดยขอโอนลด จ านวน113,000.- บาท ท าให้มีงบประมาณคงเหลือหลังโอน 31,095.- บาท 
รวมโอนลดงบประมาณ 2 รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 217,000.- บาท 

ประธานสภา  ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือ        
ข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภา   ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  เพื่อตั้งจ่าย 

รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567              
ในโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. บริเวณถนนสายเทศบาล 1/24 ถึงเทศบาล 12    
หมู่ที่ 8  โดยวางท่อระบายน้ า คสล. ชนิดท่อกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม  
บ่อพัก คสล.ส าเร็จรูป ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ความยาว 115 เมตร ตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด งบประมาณ 217,000.- บาท ตามท่ีเทศบาลได้เสนอ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  เพื่อตั้งจ่าย 
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567             
ในโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. บริเวณถนนสายเทศบาล 1/24 ถึงถนนสายเทศบาล 
12    หมู่ที่ 8  โดยวางท่อระบายน้ า คสล. ชนิดท่อกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
พร้อม   บ่อพัก คสล.ส าเร็จรูป ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ความยาว 115 เมตร  ตามแบบ      
ที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ 217,000.- บาท ตามที่เทศบาลได้เสนอ จ านวน  10 คน คือ 
1.นางมลตา ชัยเจริญ  2.นายไพบูลย์   ดามะพร  3.นางดวงใจ  ทองดี  4.ร้อยตรีสมคิด      
วรรณทอง 5. นางดวงอ าพร   คามรักษ์  6.ร้อยตรีบุญเชาว์    บุญชู  7.ร้อยตรีสุรชัย             
เกษมโศธน์   8.ร้อยตรีธนาคม   เกษมโชคภูกิจ  9.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม้  และ10.ร้อยตรีมนัส   
แยม้มาลี 
 

ระเบียบวาระท่ี  17   เรื่อง การรับบริจาคที่ดิน 
ประธานสภา          ด้วยสภาเทศบาลได้รับเรื่องจากเทศบาลในส่วนของกองช่าง ขอน าเรื่องเข้าที่ประชุมสภา 

เทศบาล เรื่องการบริจาคที่ดิน เนื่องจากได้รับหนังสือแสดงความประสงค์การอุทิศที่ดินให้กับ
ราชการ เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน  เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาด าเนินการรับที่ดินเป็นของ
ราชการ เพื่อใช้ประโยชน์ทางราชการ ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงในรายละเอียดดังกล่าว 

นายกเทศมนตรี   ขอให้ปลัดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว 
ปลัดเทศบาล  ด้วยนายกฤษฎา   สืบพงษ์ บ้านเลขที่ 4/4 หมู่ที่ 4 ต าบลหนองบัว มีความประสงค์

บริจาคที่ดิน หมู่ที่ 2 เพ่ีอให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการก่อสร้างสะพานและทางลง     
ท่าน้ า เนื้อที่ประมาณ 3 งาน 41 ตารางวา โดยไม่มีค่าตอบแทนและเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น         
ตามหลักฐานที่ดิน นส.3 ทะเบียนเล่มที่ (1) 8 หน้า 50 สารบบเล่ม 35 หน้า 1 จังหวัด
กาญจนบุรี  ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินบริ เวณทางลงท่าน้ า ได้ให้ ใช้มาตลอด แต่จะท าให้                
เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งนายกฤษฎา  สืบพงษ์ ได้มีหนังสือแสดงความประสงค์การอุทิศที่ดิน
ให้กับทางราชการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รายละเอียดตามเอกสารวาระที่ 17 ที่แจกให้       
ทุกท่านแล้วนั้น ซึ่งในการรับบริจาคจะต้องผ่านสภาเทศบาลในการเห็นชอบก่อน ซึ่งได้           ให้
เจ้าหน้าที่ไปประสานกับส านักงานที่ดินว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ซึ่งจะต้องมีรายงาน        การ
ประชุมของสภาเทศบาลในการเห็นชอบการรับบริจาค ในการรับมาจะยังไม่มีการก่อสร้าง  

         /ใด ๆ...... 
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   ใด ๆ ในปีนี้  โดยมีเงื่อนไข คือ 
1. รับมาให้ประชาชนใช้ร่วมกัน 
2. ยังไม่มีงบประมาณในการด าเนินการ 
3. ที่ดินเป็นที่ว่างเปล่ามีสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใด  
โดยการโอนที่ดินเป็นทรัพย์สินมาเป็นของเทศบาลต้องมีมติจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นในการ 

รับบริจาค  ท าให้ในวันนี้เทศบาลจึงต้องน าเรื่องนี้มาเข้าท่ีประชุมสภาเทศบาลเพ่ือท าการพิจารณา 
ต่อไป 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม 
เพ่ิมเติมหรือไม ่

ที่ประชุม   ไมฒ่ส๊มาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดดังกล่าวแล้ว ต่อไปจะเป็นการขอมติในการพิจารณา 

เรื่องของการรับบริจาคที่ดินของนายกฤษฎา  สืบพงษ์ เนื้อท่ีประมาณ 3 งาน 41 ตารางวา  โดย 
ไม่มีค่าตอบแทนและเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ตามหลักฐานที่ดิน นส.3 ทะเบียนเล่มที่ (1) 8 หน้า 50  
สารบบเล่ม 35 หน้า 1 จังหวัดกาญจนบุรี  ตามที่เทศบาลเสนอ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับบริจาคที่ดินของนายกฤษฎา  สืบพงษ์ เนื้อท่ีประมาณ  
3 งาน 41 ตารางวา โดยไม่มีค่าตอบแทนและเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  ตามหลักฐานที่ดิน นส.3  
ทะเบียนเล่มที่ (1) 8 หน้า 50 สารบบเล่ม  35  หน้า 1 จังหวัดกาญจนบุรี  ตามท่ีเทศบาลเสนอ 
จ านวน  10 คน คือ 1.นางมลตา ชัยเจริญ  2.นายไพบูลย์   ดามะพร  3.นางดวงใจ  ทองด ี   
4.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง 5. นางดวงอ าพร   คามรักษ์   6.ร้อยตรีบุญเชาว์    บุญชู                    
7.ร้อยตรีสุรชัย   เกษมโศธน์   8.ร้อยตรีธนาคม   เกษมโชคภูกจิ  9.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม ้ และ
10.ร้อยตรีมนัส   แย้มมาลี 

 

ระเบียบวาระท่ี  18   เรื่อง  อ่ืน  ๆ 
ประธานสภา   วาระนี้มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่  ขอเชิญ 
ปลัดเทศบาล   18.1 ด้วยเทศบาลต าบลหนองบัว  ได้รับหนังสือแขวงทางหลวงกาญจนบุรี  ที่  คค  

06070/ท/1816 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เรื่อง ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ติดตั้งเสาไฟสัญญาณ
จราจร ด้วยในปีงบประมาณ 2567 กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณงานจ้ าง เหมาติดตั้ ง ไฟสัญญาณจราจร ระบบก าหนดเวลาคงที่                 
ในทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0102 ตอนท่าเพนียด - โป่งปัด ตอน 2                
ที่ กม.5+750  ปริมาณงาน 1 แห่ง ซึ่งจากการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรตามต าแหน่งที่ระบุ       
ในรูปแบบการก่อสร้าง ปรากฏว่า ป้ายซุ้มทางเข้าวัดหนองบัวอยู่ในต าแหน่งที่บดบังไฟสัญญาณ
จราจร จึงมีความจ าเป็นต้องย้ายจุดติดต้ังเสาไฟสัญญาณจราจร จากจุดติดต้ังเดิมบริเวณหน้าป้าย
ซุ้มทางเข้าวัดหนองบัวซึ่งอยู่ในเขตทางหลวง ไปยังจุดติดตั้งใหม่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลหนองบัว แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จึงเรียนมาเพ่ือขออนุญาตใช้พ้ืนที่ติดตั้ง       
เสาไฟสัญญาณจราจรในบริเวณดังกล่าว เพ่ือให้การติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย เนื่องจากพ้ืนที่เป็นของเทศบาลต าบลหนองบัว
รับผิดชอบจึงต้องมีการขออนุญาตในการใช้พ้ืนที่จากสภาเทศบาล จึงขอน าเรื่องให้สภาพิจารณา 

ผอ.กองช่าง   ในการปรับเปลี่ยนจุดติดตั้งเพ่ือเป็นการสะดวกในการมองเห็นสัญญาณไฟจราจรเป็นการ 
ปรับเปลี่ยนต าแหน่งติดตั้งเสาสัญญาณไฟแดง 
           /ประธานสภา..... 
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